

พ.ค.บินขอนแก่นเทอร์มินอลใหม่

- ปรับโฉมตึกเก่าเชื่อมกันโอ้อ่า
- รับผู้โดยสารล้านคนสบายๆ

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) รักษาการอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานขอนแก่น วงเงิน 2,004 ล้านบาท ว่า ภาพรวมการก่อสร้าง ซึ่ง

โดยสารหลังเดียวกัน

นายอภิรัฐ กล่าวต่อว่า คาดว่าประมาณเดือน พ.ค. 64 จะย้ายผู้โดยสาร ผู้ประกอบการในส่วนของสายการบิน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงร้านค้ามาใช้บริการที่อาคารที่พักผู้

โดยสารหลังใหม่เป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้รับจ้างได้ปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยโครงการจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด และเปิดบริการได้ภายในปี 65 ทั้งนี้



ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่, งานปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิม, งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่ 7 ชั้น และงานปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์หลังเดิม ได้ผลงานประมาณ 69.5% ในส่วนของงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ใกล้แล้วเสร็จ เหลือเพียงงานติดตั้งงานระบบต่าง ๆ เวลาที่ผู้รับจ้างเตรียมเข้าพื้นที่อาคารหลังเก่าแล้วเพื่อรื้อถอน ปรับปรุง รวมถึงทำการต่อเชื่อมให้เป็นอาคารผู้

อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ มีเนื้อที่

28,000 ตารางเมตร (ตร.ม.) ขณะที่อาคารหลังปัจจุบัน หากปรับปรุงแล้วจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 16,500 ตร.ม. เมื่อรวมเป็นหลังเดียวกันจะมีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 44,500 ตร.ม. ช่วยเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสาร จากเดิมรองรับได้ 1,000 คนต่อ ชม. เป็น 2,000 คนต่อ ชม. หรือ 5 ล้านคนต่อปี ขณะ

ที่อาคารจอดรถหลังใหม่ และการปรับปรุงอาคาร
จอดรถยนต์หลังเดิม จะรองรับรถยนต์ได้สูงสุด
1,002 คัน

นายอภิรัฐ กล่าวอีกว่า ทย. อยู่ระหว่าง
เตรียมความพร้อมในการย้ายมาใช้อาคารที่พักผู้
โดยสารหลังใหม่เป็นการชั่วคราว โดยแจ้งให้ทั้ง
7 สายการบินที่ให้บริการอยู่ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ได้แก่ นก
แอร์, ไทยสมายล์, การบินไทย, ไทยแอร์เอเชีย, ไทยเวียดเจ็ท,
ไทยไลอ้อนแอร์ และบางกอกแอร์เวย์ส รับทราบแล้ว ส่วนใหญ่
มีความพร้อม แต่มองว่าควรย้ายหลังจากช่วงเทศกาลสงกรานต์
ไปแล้ว เนื่องจากช่วงเดือน เม.ย. ของทุกปี จะมีผู้โดยสารมา
ใช้บริการค่อนข้างมาก และเป็นช่วงที่ทำรายได้ของสายการบิน
หากย้ายในช่วงนี้จะส่งผลกระทบต่อการใช้บริการได้ ดังนั้น
เดือน พ.ค. น่าจะมีความเหมาะสม เพราะเป็นช่วงนอกฤดูการ
ท่องเที่ยว (โลว์ซีซั่น) มีผู้โดยสารมาใช้บริการไม่มากด้วย

นายอภิรัฐ กล่าวด้วย
ว่า นอกจากนี้ยังได้แจ้งผู้ให้
บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ
อาทิ ระบบโทรศัพท์ และการ
ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบ
ไร้สาย ได้เตรียมความพร้อมใน
การย้าย ขณะที่ ทย. เตรียม
จัดสรรพื้นที่ชั่วคราวให้กับผู้
ประกอบการ อาทิ ร้านอาหาร
เครื่องดื่ม และรถเช่า ทั้งนี้ได้

กำชับทางท่าอากาศยานขอนแก่นว่า การย้ายครั้งนี้ต้องทำให้ทุก
ส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้โดยสารได้รับความสะดวก
ปลอดภัย และได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งท่าอากาศยาน
ขอนแก่น ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 มีผู้โดยสารมาใช้บริการประมาณ 5,000-6,000 คนต่อวัน.